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เร่ิมการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา 
 

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ท าหน้าท่ีพิธีกร ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
(“พิธีกร”)   เรียนเชิญ นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในท่ีประชุม
กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

 

 ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม  และสรุปจ านวนผูถื้อหุ้น  ณ  เวลาท่ีเปิดประชุม โดยบริษทัฯ มีผูถื้อ
หุ้นทั้งหมด  20,755  ราย จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 18,935,235,000 หุ้น ผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วม
ประชุมด้วยตนเองจ านวน 40 ราย จ านวนหุ้น 2,493,645,901 หุ้น  และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมา
ประชุมแทนจ านวน 67 ราย  จ านวนหุ้น 10,588,709,089  หุ้น รวมผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนจ านวน 107ราย นบั
จ านวนหุ้นรวมกนัทั้งส้ิน  13,082,354,990 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 69.09  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุม  
 
 ประธานฯขอบคุณผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีใหค้วามสนใจมาร่วมประชุมในวนัน้ี  และ
มอบหมายใหพ้ิธีกร แนะน าผูเ้ขา้ร่วมประชุม และ ช้ีแจงถึงขอ้ปฏิบติัในการประชุม   
  
  พิธีกร กล่าวแนะน ากรรมการบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯและ
คณะท างานเลขานุการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
 
            กรรมการบริษทัมีทั้งหมด 15 ท่าน  กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คือ 

1.  นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ                  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
              2.  นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์           ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 3.  นายประทีป  เล่ียวไพรัตน์                    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
              4.  ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์           กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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5.  นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์           กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
6.  นายภากร  เล่ียวไพรัตน์                        กรรมการบริหาร 
7.  นางสาวธญัญารัตน์  เอ่ียมโสภณา        กรรมการบริหาร 
8.  นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์                   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

             9.  นายทวชิ  เตชะนาวากุล                     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
          10.  นายพิเศษ  เอ่ียมสกุลรัตน์            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
          11.  นายพรพล  สุวรรณมาศ                        กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
          12.  นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์       กรรมการ 
          13.  นายทยติุ  ศรียกุตสิ์ริ                   กรรมการ 
          14.  ดร.วรัิช  ฉตัรดรงค ์                              กรรมการ 
 

            คิดเป็นจ านวนกรรมการท่ีเขา้ประชุมร้อยละ 93.33  ส่วนกรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมไดเ้น่ืองจากมีเหตุจ าเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน ไดแ้ก่ 

1. นายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์                กรรมการบริหาร 
   
 ผูบ้ริหารฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 
 1.   นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์         รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสสายบญัชีและการเงิน 
              2.   นางนฤมล  ฉตัรตะวนั              รองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี  
 3.   นางบุษศรา  เกตุมณี    ผูช่้วยรองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี 
 

             คณะท างานเลขานุการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 
1.   นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษรั์ตน์        เลขานุการบริษทั 
2.   นางสาววรีนุช  ขิมข า            ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
 

ทีมงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เขา้ร่วมประชุม คือ   
1.   นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ 
2. นางสาวธญัลกัษณ์  เกตุแกว้ 
3. นายฐปนนัท ์ กระแสร์ 
4. นายชชัพิมุข  ศรีสุพรรณ  
 

ทีมงานท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ จากบริษทั เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮี จ  ากดั เขา้ร่วม
ประชุมคือ  

1.  นายวรีะ  ค  ามี  
2.  นางศิริวรรณ นพอาภรณ์ 
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พิธีกร  ได ้ช้ีแจงถึงระเบียบวธีิการในการเขา้ประชุม รวมทั้งวธีิการในการนบัคะแนน  ดงัน้ี 

 การเขา้ร่วมประชุม  

1.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัท่ีนัง่ในห้องประชุม โดยเวน้ระยะห่างระหวา่งเกา้อ้ีประมาณ 1 เมตร ท าให้ท่ีนัง่

ในหอ้งประชุมหลกั มีจ  านวนจ ากดัเพียง 50 ท่ีนัง่  และเม่ือท่ีนัง่ในหอ้งประชุมหลกัเต็มแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม

จะไม่สามารถเขา้ห้องประชุมหลกัไดอี้ก โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท่ีนั่งส ารองนอกห้องประชุม จึงใคร่ขอความ

ร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนนัง่ตามท่ีนัง่ท่ีก าหนดเท่านั้น  

1.2  บริษทัฯ จะงดการใชไ้มโครโฟนส าหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ี

ประสงคจ์ะสอบถาม โปรดเขียนค าถามลงในกระดาษส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีแทน โดยบริษทัฯ จะตอบค าถามใน

หอ้งประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น  

 จากมาตรการการจดัประชุมดงักล่าวขา้งตน้ หากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนมากหรือเดินทาง
มาถึงพร้อมกนัหลายท่าน อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในขั้นตอนต่างๆ  บริษทัฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวก
มา ณ โอกาสน้ี 
 
 พธีิกรช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อทีป่ระชุมทราบดังนี ้
 

 1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะแบ่งแยก
จ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้ง
ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 
 2. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัฯ ก าหนดวา่ เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
    - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษทัฯ ได้น าระบบบาร์โคต้มาใช้ในการนับ
คะแนนเสียง   ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงให้ท าเคร่ืองหมาย หรือ ×ในช่อง ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนท่ีไดม้อบใหต้อนลงทะเบียน และเม่ือลงคะแนนเรียบร้อยแลว้จะมีเจา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนน
เพื่อน าไปนบัคะแนนต่อไป 
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4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการ
ยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงเห็นดว้ยไม่ตอ้งส่ง
บตัรลงคะแนนโดยจะถือวา่ผูไ้ม่ส่งบตัรลงคะแนนมีมติอนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายเสนอ และบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเรียงตามล าดบัการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ล าดบัแรก เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีลงมติไม่เห็นดว้ย และ  
ล าดบัท่ีสอง เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 
5. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีส่งบตัรลงคะแนน แต่ไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือวา่มี

มติอนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ  
อน่ึงผูถื้อหุ้นท่ีท าเคร่ืองหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหน่ึงแล้วมีความประสงค์ท่ีจะ

เปล่ียนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอ่ืน  กรุณาขีดฆ่าช่องท่ีไม่ประสงคจ์ะลงคะแนนพร้อมลงช่ือก ากบั
การขีดฆ่าดว้ยและท าเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนใหม่ 

กรณีบตัรเสียจะถือวา่ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 
หากเป็นการส่งบตัรลงคะแนนผดิวาระถือวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบัการลงมติในวาระนั้น 
6.การนบัผลการลงคะแนนเสียง 
6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงของ

ผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง หรือ บตัรเสีย หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมซ่ึงส่วนท่ีเหลือจะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 

6.2 ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานมอบหมายจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงทีละ
วาระเรียงตามล าดบัวาระการประชุม และเพื่อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหวา่งรอการนบัคะแนนเสียง ประธานฯ 
จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระการประชุมล าดบัถดัไป 

นอกจากน้ีเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษทัฯ ขอเชิญผูแ้ทนจากบริษทั เอสซีแอล นิ
ชิมูระ แอนด์ อาซาฮี จ  ากดั และ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจ
นบัคะแนนเสียงบริษทัละ 1 ท่าน 

 

พิธีกรเรียนเชิญ นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ  เร่ิม การประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไป  
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
 
               นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์  เลขานุการบริษทั 
เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 
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นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2565 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผู ้
ถือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ซ่ึงการประชุมดงักล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 
 วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  
 วาระท่ี 2   รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564 
 วาระท่ี 3   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564  
 วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2564  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  
                                ธนัวาคม 2564 
 วาระท่ี  5  พิจารณาอนุมติัเร่ืองการจดัสรรทุนส ารองและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
 วาระท่ี  6  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
 วาระท่ี  7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 วาระท่ี  8  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
              วาระท่ี  9  พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือ 
                               ช่ือผกูพนับริษทัฯ   
             วาระท่ี 10  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 
             วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

              จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
 
มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 
เมษายน 2565  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 -  เห็นดว้ย 12,897,550,090 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - งดออกเสียง 185,299,400 เสียง  
                - บตัรเสีย 0 เสียง                      
 
วาระที ่2  รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2565 
 

 นายขนัธ์ชัย  วิจกัขณะ ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2565   ซ่ึงรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ดงักล่าว บริษทัฯไดจ้ดัท าแบบ



6 

 

แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565(แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR CODE) 
ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  และประธาน
ฯ ไดม้อบหมายให ้กรรมการและคณะท างาน  รายงานกิจการใหท่ี้ประชุมทราบ 
 นายภากร  เล่ียวไพรัตน์ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 
2565 ดงัน้ี    

 

ธุรกจิปูนซีเมนต์ 
ในปี 2565 ปริมาณการใชปู้นซิเมนตใ์นประเทศไทยอยูท่ี่ประมาณ 33 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกบั

จ านวนประมาณ 32 ลา้นตนัในปี 2564 ท่ีผ่านมา เน่ืองจากธุรกิจวสัดุก่อสร้างมีแนวโน้มกระเต้ืองข้ึนตาม
ความตอ้งการทั้งในและต่างประเทศ ปัจจยัหนุนมาจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะ
โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) รวมถึงโครงการขยาย
เส้นทางคมนาคมขนส่งทางถนนและระบบรางทัว่ประเทศ  นอกจากน้ีการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัภาคเอกชนมี
แนวโน้มฟ้ืนตวัตามทิศทางเศรษฐกิจ และการส่งออกวสัดุก่อสร้างท่ีได้รับอานิสงส์จากการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจหลงัวกิฤติ Covid-19  

บริษทัฯ ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ ปูนไฮดรอลิกซีเมนต์ ปูนแดง 299 ท่ีถูกคิดคน้ และพฒันาภายใตแ้นว
ติดของปูนซีเมนตท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีใน
การผลิตทนัสมยั สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้และในปี 2565 บริษทัยงัสามารถน าเช้ือเพลิงขยะ
มาใชแ้ทนถ่านหิน ในกระบวนการผลิตปูนซิเมนตท์ั้ง 4 สายการผลิต บริษทัตั้งเป้าวา่จะสามารถใชเ้ช้ือเพลิง
ขยะทดแทนถ่านหินได ้25%  ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัสามารถลดตน้ทุนพลงังาน และลดการพึ่งพิงเช้ือเพลิง
ถ่านหินซ่ึงมีราคาผนัผวนตามภาวะตลาดโลก เม่ือเทียบกบัราคาเช้ือเพลิงขยะซ่ึงมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ และราคามี
เสถียรภาพมากกวา่  โครงการดงักล่าวยงัช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นสาเหตุโลกร้อน  

นอกจากน้ีบริษทัไดล้งทุนในโครงการก่อสร้างระบบสายพานล าเลียงวตัถุดิบ เคร่ืองย่อยหิน และ
รถบรรทุกไฟฟ้าเพื่อบรรทุกวตัถุดิบในเหมือง ซ่ึงสามารถประหยดัตน้ทุนค่าขนส่งได ้และยงัช่วยลดการเกิด
ก๊าซเรือนกระจก และลดฝุ่ น PM2.5  

 
ธุรกจิผลติภัณฑ์ปุ๋ย และสารอาหารส าหรับพืช 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรสาขาพืช ในปี 2565 ไดข้ยายตวัต่อเน่ือง เน่ืองจากฝนท่ีตกอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ท าให้ความตอ้งการอาหารในตลาดโลกสูงข้ึน ส่งผลให้
ราคาสินคา้เกษตรปรับตวัดีข้ึน ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชปุ๋้ยอินทรียภ์ายในประเทศเพิ่มข้ึน จึงเป็นปัจจยับวก
ต่อผลิตภณัฑข์องบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัได้จดัท าแปลงเพาะปลูกพืชในศูนยว์ิจยัของบริษทั และเปิดให้ผูส้นใจเขา้ชมเพื่อให้
ทราบกระบวนการเพาะปลูกในระบบทีพีไอ ท่ีไม่ตอ้งใชส้ารเคมี ยาฆ่าแมลงและปลอดภยัจากแมลงรบกวน 
FOOD SAFETY และ FOOD SECURITY 
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FOOD SAFETY อาหารปลอดภยั 
การปลูกพืช โดยใชปุ๋้ยชีวะอินทรีย ์+ น ้ าส้มควนัไม ้ หน่ึงเดียวในโลกท่ีไม่ตอ้งใชย้าฆ่าแมลง จะท า

ให้ พืชอินทรียไ์ร้สารพิษ ปราศจากยาฆ่าแมลง ท าให้ อาหารปลอดภยั ส าหรับการบริโภคของมนุษย ์ การ
ปลูกพืชให้อาหารสัตว ์ โดยใช้ซินไบโอติกส์ และไมโครมน็อค ไร้สารพิษ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ปราศจากยา
ปฏิชีวนะ ท าให ้เล้ียงสัตวบ์ก สัตวน์ ้า ไดเ้น้ือ ไร้สารพิษ และยาปฏิชีวนะ ท าให้ อาหารปลอดภยั ส าหรับการ
บริโภคของมนุษย ์
Food Security  ความมัน่คงของการมีอาหารรับประทานเพียงพอส าหรับประชากรโลก     

การปลูกพืช โดยใชปุ๋้ยชีวะอินทรีย ์+ น ้ าส้มควนัไม ้หน่ึงเดียวในโลกท่ีไม่ตอ้งใชย้าฆ่าแมลง จะท า
ให้ พืชอินทรียไ์ร้สารพิษ ปราศจากยาฆ่าแมลง ท าให้ อาหารปลอดภยั ลดตน้ทุนการผลิตพืชผลทางการ
เกษตรเพิ่มผลผลิตต่อไร่ดว้ย ตน้ทุนท่ีลดลง ท าให้ ลดตน้ทุนการเล้ียงสัตว ์ลดเวลาเล้ียงลงเพิ่มอตัราการแลก
เน้ือ ลดอตัราการตายของสัตว ์เพิ่มผลผลิตต่อฟาร์ม จะได้ อาหารโปรตีนประเภทเน้ือสัตว์ปราศจากยา
ปฏิชีวนะ และสารพิษ    

การให้อาหารสัตว ์ โดยใช้ซินไบโอติกส์ และไมโครมน็อค ไร้สารพิษ เพิ่มภูมิคุม้กนั ปราศจากยา
ปฏิชีวนะ  ท  าให ้เล้ียงสัตวบ์ก สัตวน์ ้ า ไดเ้น้ือ ไร้สารพิษ และยาปฏิชีวนะ ท าให้ ลดตน้ทุนการเล้ียงสัตว ์ลด
เวลาเล้ียงลง เพิ่มอตัราการแลกเน้ือ ลดอตัราการตายของสัตวเ์พิ่มผลผลิตต่อฟาร์ม จะได้ อาหารโปรตีน
ประเภทเน้ือสัตวป์ราศจากยาปฏิชีวนะ และสารพิษ 

ผลิตภณัฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ TPI เป็นชีวอินทรียท่ี์คิดค้นข้ึนเพื่อพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงกระตุน้การ
เจริญเติบโตของพืชไดเ้ร็วกว่าปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยอินทรียอ่ื์นๆ ท่ีตอ้งใช้ระยะเวลาในการผลิตนานกว่า แต่ชีว
อินทรีย ์TPI คือปุ๋ยมีชีวิต มีการเจริญเติบโต ส่งประโยชน์ต่อพืชผลทางการเกษตรได้อย่างตรงจุด ทั้งยงั
ครอบคลุมเกือบทุกมิติท่ีจ  าเป็นต่อการเติบโตของพืช เป็นปุ๋ยมีชีวติ อาทิ เช่น 

1. ปุ๋ยเขียว (ฮมคัส์) ช่วยปรับสมดุลของดินเพิ่มปริมาณจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ เพิ่มอินทรียว์ตัถุ
และธาตุอาหารในดิน เพิ่มปริมาณราก ท าใหล้ าตน้แขง็แรง พืชโตไว 

2. ปุ๋ยม่วง (โกร ออแกนิค) มีฮอร์โมนท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอ
เรลลิน และไซโตไคนิน ช่วยใหพ้ืชเจริญเติบโตไดดี้ แขง็แรง พืชโตไว ผลผลิตปลอดสารพิษ มีคุณภาพสูง 

3. ผลิตภณัฑ์น ้ าส้มควนัไม ้TPI หน่ึงเดียวในโลกท่ีไม่ตอ้งใชย้าฆ่าแมลง สามารถใชใ้นการป้องกนั
แมลงศตัรูพืชต่างๆ เช่น ก าจดัเพล้ีย ปลวก มด แมลง ไม่มีสารพิษตกคา้ง ปลอดภยัต่อมนุษย ์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4. ปุ๋ยถ ้าคา้งคาว ท่ีมีสารอาหารครบถว้น ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดิน ให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง 
ใหผ้ลผลิตสูง 

5. หินภูเขาไฟ ท่ีมีแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติคุณภาพสูง ช่วยในการปรับปรุงและฟ้ืนฟูดินให้พืช
ตา้นทานโรคและแมลง ใหดิ้นอุม้น ้า ช่วยฝ่าภยัแลง้ 

6. โดโลไมท ์500 ช่วยในการปรับสภาพดิน บ ารุงดินใหร่้วนซุย เพิ่มธาตุอาหาร ปราศจากสารตกคา้ง 
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7. ผลิตภณัฑ์ปรับปรุงคุณภาพดิน pH11, pH11+ และ pH12 ช่วยลดความเป็นกรด และเพิ่มธาตุ
อาหาร ในดิน 

 
ธุรกจิผลติภัณฑ์ปศุสัตว์ และประมง 

จากปัญหาโรคระบาดในสัตวจึ์งเร่ิมมีผลการศึกษาถึงการใชส้ารเสริมชีวนะในการเล้ียงสัตว ์เพื่อช่วย
ลดความเส่ียงในการเกิดโรคในฟาร์ม ทดแทนการใชย้าปฎิชีวนะซ่ึงเป็นอนัตรายส่งผลตกคา้งต่อผูบ้ริโภค ซ่ึง
ส่งผลให้ความตอ้งการใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัในการป้องกนัโรคในฟาร์มมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน เช่น ซินไบโอ
ติกส์, ไบโอเพท็, ฮูฟการ์ด, ผงพ่นเหลือง, นาทูพิกเลท, นาทูชิค, นาทูเพบ, ไมโครมน็อค, ไบโอโดโลไมท์, 
ไบโอแซน ส าหรับปศุสัตว,์ ฮิวมสับ่อกุง้, นาทูอควา, ซูเปอร์โดโลไมท,์ เทอร์โบโดโลไมท ์ 

 
ธุรกจิผลติภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Healthcare Products) และผลติภัณฑ์เกษตรออแกนิคทพีไีอ   
ธุรกจิ Healthcare  Product 

จากกระแสการดูแลสุขภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหสิ้นคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ ท า
ความสะอาด และฆ่าเช้ือโรค ไดข้ยายตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ในปี 2565 บริษัทมีการโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออน์ไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการเพิ่ม
ช่องทางจ าหน่ายในร้าน Modern Trade ซ่ึงสามารถสร้างการรับรู้ถึงสินคา้หมวดรักษ์สุขภาพของบริษทั
ไดม้ากข้ึน  
ธุรกจิ Healthcare  Product ‟ไดแ้ก่ 

       -เคร่ืองด่ืม Pro-vita (โปรไวตา้)   มีจุลินทรียโ์พรไบโอติกส์ ช่วยย่อยอาหาร ส่งเสริมภูมิคุม้กนั 
ท าลายจุลินทรียท่ี์ท าให้ทอ้งเสียของร่างกาย และยงัมีวิตามินซี บี3 บี 5 และ บี 6  แคลอร่ีต ่าเพียง 30 KCAL 
(กิโลแคลลอร่ี) ในปี 2565 ท่ีผา่นมา บริษทัไดป้รับปรุงเคร่ืองด่ืม โปรไวตา้  ให้มีอายุการเก็บ (Shelf Life) ได้
นานข้ึน จากเดิม 2 เดือนเป็น 4 เดือนโดยท่ีไม่ตอ้งแช่เยน็ (เทียบกบัสินคา้อ่ืนท่ีมีส่วนผสมโพรไบโอติกส์ใน
ตลาดจะอยูไ่ดไ้ม่ถึง 1 เดือนโดยตอ้งแช่ตูเ้ยน็ตลอด)  

 และเคร่ืองด่ืม Pro 150   มีวติามินบี 3 บี 6 และ บี 12   
นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีผลิตภณัฑใ์ชแ้ลว้ปลอดโควดิ-19 ดงัน้ี  
- Bio Knox ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามิน C ส าหรับชงด่ืมเพื่อฆ่าเช้ือแบคทีเรียและ

ไวรัส มีทั้งแบบผงและแบบฝากดเพื่อความสะดวกมากยิ่งข้ึน  มีให้เลือก 3 รส ไดแ้ก่ รสขิง รสส้ม และรส
สับปะรด 

- แปรงตงัมารีโรส น ้ายาบว้นปาก แอลกอฮอล์ 0%  แอนต้ีแบคทีเรีย ระงบักล่ินปาก ไม่แสบปาก มีให้
เลือก 2 กล่ิน คือกล่ินมิ้นต ์และกล่ินขิง 

- น ้ ายาลา้งผกัและผลไม ้ท่ีช่วยช าระลา้งส่ิงสกปรก และส่ิงปนเป้ือน สามารถลา้งเน้ือสัตวช์นิดต่างๆ 
ได ้
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- ไมโครม น็อค โซลูชัน่ ผลิตภณัฑเ์ช็ดท าความสะอาด โดยไม่ตอ้งผสมน ้ า ช่วยป้องกนัและยบัย ั้งการ
แพร่กระจายของเช้ือโรค ทั้งแบคทีเรียและไวรัส 

-เจลแอลกอฮอลแ์ละแอลกอฮอลแ์บบน ้า มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล ์เขม้ขน้ 70% 
-น ้ายาขจดัคราบมนั และไบโอแซน ส าหรับบ าบดัน ้าเสีย 
-แปรงตงัมารีโรส สบู่เหลวอาบน ้ า PH 5.5 และสบู่เหลวลา้งมือ ท่ีช่วยท าความสะอาดไดท้ัว่ถึง คืน

สมดุลความชุ่มช่ืนใหผ้วิ ไม่ระคายเคืองผวิหนงั 
 
 บริษทั ไนเตรทไทย จ ากัด ในฐานะบริษทัฯย่อยเป็นผูผ้ลิตแอมโมเนียมไนเตรท รายใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย  
ผลิตภณัฑส์ารแอมโมเนียมไนเตรท มีลกัษณะเป็นเมด็ขนาดเล็กมีรูพรุน ถูกน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมดงัน้ี 

- งานก่อสร้าง ใชเ้ป็นวสัดุจ าเป็นส าหรับท าแอนโฟกระตุน้ให้เกิดแรงระเบิดในการท าเหมือง
ปูนซิเมนต,์ เหมืองแร่ เหมืองถ่านหิน และเหมืองทอง  

- งานทางการแพทย์ ใช้เป็นวตัถุดิบหลักของการผลิตก๊าซไนตรัสออกไซด์ ส าหรับวาง
ยาสลบ 

- ใชส้ าหรับท าฝนหลวง เน่ืองจากสารแอมโมเนียมไนเตรทมีคุณสมบติัช่วยเพิ่มประสิมธิภาพ
ในการท าฝนหลวงไดดี้กวา่ปุ๋ยยูเรีย ทั้งการดูดซบัความช้ืน และดูดกลืนความร้อน สามารถ
เพิ่มปริมาณน ้าฝน แกไ้ขปัญหาภยัแลง้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ผลิตภณัฑ์กรดไนตริก เป็นสารเคมีท่ีรู้จกักันว่าเป็นของเหลว ไม่มีสี มีฤทธ์ิกัดกร่อนสูงถูกน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมดงัน้ี 

- งานล้างท าความสะอาดผิวช้ินส่วน หรืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรมหลายประเภทเช่น 
อุตสาหกรรมสแตนเลส , แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , ช้ินส่วนรถยนต ์, ถุงมือยาง  

-  ลา้งถงับรรจุวตัถุดิบอุตสาหกรรมนม และเคร่ืองด่ืม  และเราไดพ้ฒันาคุณภาพกรดไนตริก
เพิ่มท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงใชส้ าหรับลา้งช้ินส่วนอุปกณ์แผน่โซลาเซลล ์ 
 

ดร.วรัิช   ฉัตรดรงค์  กรรมการ  ไดก้ล่าวถึงผลิตภณัฑป์ระเภทโพลิเมอร์ ของบริษทัดงัน้ี  
ธุรกิจโพลิเมอร์เกรดพิเศษ 

- ในปี 2565 ท่ีผา่นมา บริษทัฯประสบความส าเร็จในการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยี
การผลิต โดยสามารถเพิ่มสัดส่วนผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติก จากกลุ่มพลาสติกพื้นฐาน (commodity 
polymer) ในงานตลาด foaming and compound ไปสู่การผลิตภณัฑ์โพลีเมอร์ชนิดพิเศษ (Specialty 
Polymer) ไดถึ้ง 75% ของการขายเมด็พลาสติกทั้งหมด เปรียบเทียบกบัสัดส่วนท่ี 40% และ 58% ใน
ปี 2563 และ 2564 ท่ีผา่นมา 
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- ผลิตภณัฑ์โพลีเมอร์ชนิดพิเศษน้ีเป็นสินคา้มูลค่าเพิ่มท่ีมีอตัราก าไรสูง เป็นส่วนประกอบส าคญัใน
การผลิตแผง solar cell ท่ีเป็นท่ีนิยมของตลาดโลกและมีอุปสงค์ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญัจาก
นโยบายพลงังานสะอาดในหลายประเทศ นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑ์ท่ีใช้กบักลุ่มตลาดกาวร้อนท่ีมี
ความเหลวพิเศษ ทนความร้อนและมีความแข็งแรงสูง ท่ีเป็นท่ีนิยมในอุตสาหกรรม packaging 
สมยัใหม่ ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีความเร็วสูง รวมถึงงานดา้นสายไฟสายส่ือสารในอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัและ
ส่วนประกอบในรถยนตไ์ฟฟ้าอีกดว้ย 

- ปัจจุบนั บริษทัฯ มีผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติก LDPE EVA ครอบคลุมทุกประเภทการใชง้านของลูกคา้ 
รวมทั้งผลิตภณัฑก์าวน ้าและกาวผงอุตสาหกรรมท่ีช่วยเพิ่มการยดึติดบนพื้นผวิท่ีติดยาก เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และยงัเป็นหน่ึงในผูน้ าตลาดของภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเอเชียใตอี้กดว้ย 

 
 ดร.นิธิพงษ์  วกิติเศรษฐ  รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวางแผน  ไดก้ล่าวถึงผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ดงัน้ี 
 

ธุรกิจไฟเบอร์ซีเมนต ์  
 

โรงงานกระเบ้ือง ทีพีไอ ไดผ้่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 และ มาตรฐานระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 ทางโรงงานผลิตสินคา้สองประเภทหลกั ไดแ้ก่ กระเบ้ืองคอนกรีต 
และ ผลิตภณัฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต ์โดยมีความสามารถในการผลิตกระเบ้ืองคอนกรีตมากกวา่ 36,000,000 แผน่
ต่อปี (3.3 ลา้นตารางเมตร ต่อ ปี) และผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์ซีเมนตม์ากกวา่ 400,000 ตนั ต่อปี 
 
ทางบริษัท ฯ ได้พฒันาเทคโนโลยี และสูตรการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลายประเภท โดยสามารถผลิตความหนาของสินค้าได้ตั้ งแต่ 3.2มม ไปจนถึง 40มม และความ
หนาแน่นตั้งแต่ 850 กก ต่อ ลูกบาศกเ์มตร ไปจนถึง 1,800 กก ต่อ ลูกบาศกเ์มตร เพื่อรองรับ สินคา้มาตรฐาน 
สินคา้พิเศษ (Premium products) และ สินคา้นวตกรรม เช่น ไฟเบอร์ซีเมนตส์ าหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ 
 

สินคา้มาตรฐาน 
„ กระเบ้ืองหลงัคาคอนกรีต ท่ีพฒันาการเคลือบผิว 3 ชั้นโดยใชสี้น ้ า เพื่อเพิ่มความสวยงามและความคงทน
ของสีกระเบ้ือง 
„ กระเบ้ืองพื้นคอนกรีต ส าหรับงานตกแต่ง และปูทางเทา้ 
„ บอร์ดส าหรับงานฝ้าเพดาน ผนงั พื้น และ สินคา้ทดแทนไม ้เช่น ไมฝ้า ไมพ้ื้น ไมเ้ชิงชาย ไมร้ะแนง ฯลฯ 
 
สินคา้มูลค่าสูง (Premium products) 
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„ บอร์ดทนไฟ ท่ีผา่นมาตรฐาน EN13501 Class A1, BS EN ISO17116:2018, BS EN ISO1182:2012 
สามารถทนไฟได้มากกว่า 4 ชม ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใช้งานในต่างประเทศ ในงานหุ้มคานอาคาร และ ท่อ เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดความเสียหายจากเปลวไฟและความร้อนในกรณีเกิดไฟไหม ้
„ แผน่ façade ท่ีมีความหนาแน่นสูงถึง 1,750 กก ต่อ ลูกบาศก์เมตร สามารถใชเ้ป็นผนงัอาคารสูงดา้นนอก 
โดยไม่เป็นเช้ือไฟ และสามารถใชเ้ป็นฉนวนเพื่อลดพลงังานในการรักษาอุณหภูมิภายในอาคาร 
„ Deco board คือ บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนตท่ี์มีการใส่สีในเน้ือ ส าหรับงานตกแต่ง สไตล ์Loft 
„ สินคา้ตดัแปรรูปส าหรับงานตกแต่ง ตามมาตรฐานของ ยโุรป และ ออสเตรเลีย 
„ Digital Board ส าหรับงานพิมพภ์าพไปบนแผน่ไฟเบอร์ซีเมนต ์เพื่อใชใ้นงานตกแต่ง และผิวเฟอร์นิเจอร์ 
โดยทางบริษทั ฯ ไดพ้ฒันาความแขง็แรงของผวิไดร้ะดบั AC5 สามารถใชใ้นพื้นท่ีสาธารณะได ้
„ บานประตู และหนา้ต่าง ท่ีผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต ์โดยลูกคา้สามารถเลือกสี และลวดลายบนบานได ้
 
สินคา้นวตกรรม 
„ ผลิตภณัฑ์ไฟเบอร์ซีเมนตส์ าหรับงานเฟอร์นิเจอร์ เป็นนวตกรรมของบริษทั ฯ ท่ีออกแบบให้เน้ือไฟเบอร์
ซีเมนตมี์ความเหนียว และน ้ าหนกัเบา เหมาะส าหรับงานตดั งานเจาะติดระบบบานพบั รางล้ินชกั และการ
เจาะสกรู ท่ีสามารถยงิซ ้ าไดห้ลายรอบโดยเน้ือไม่ยุย่ มีความทนทานมากกวา่วสัดุทัว่ ๆ ไปในทอ้งตลาดท่ีไม่
สามารถ ทนความช้ืนไดน้าน หรือ มีส่วนประกอบของเศษไมท่ี้เป็นอาหารของปลวก 
„ วงกบประตู และหน้าต่าง คือการพฒันาเน้ือไฟเบอร์ซีเมนต์ให้เหนียวเหมือนเฟอร์นิเจอร์บอร์ด แต่เพิ่ม
ความแข็งแรงให้มากข้ึนเพื่อรองรับแรงกระแทกจากการเปิดปิดซ ้ า ๆ ไดห้ลายคร้ัง สามารถใช้งานได้ทั้ง 
ภายนอก ภายใน และพื้นท่ีเปียก เช่น หอ้งน ้า เป็นตน้ 
 
ดร.ปรกฤษฎ์   เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ใน
ฐานะบริษัทย่อยซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ  ไดก้ล่าวถึง ธุรกิจพลงังาน และโครงการในอนาคตของ 
TPI ดงัน้ี 
ธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค 

ในดา้นของธุรกิจพลงังานของ TPIPP นั้น ปัจจุบนั บริษทัมีก าลงัการผลิตรวมทั้งส้ินแลว้ 440 เมกะ
วตัต ์ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าถ่านหิน 220 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้าขยะ 180 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้า Waste Heat 40 
เมกะวตัต ์โดยในปี 2565 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของบริษทัลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2564 ท่ีผา่นมา เน่ืองจาก
การหมดอายขุองส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (adder) ส าหรับโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ 2 แห่ง อยา่งไรก็ตามในปี 
2565 ภาครัฐไดท้  าการปรับเพิ่มค่า Ft สูงข้ึน ส่งผลใหร้าคาขายไฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลดีต่อผลประกอบการ
ของบริษทั 

ปัจจุบนั ทางบริษทัอยู่ในขั้นตอนการพฒันาโครงการ ซ่ึงประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะท่ีจงัหวดั
สงขลา 7.922 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้าขยะท่ีจงัหวดันครราชสีมา 9.9 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย ์57.42 เม



12 

 

กะวตัต ์และ โรงไฟฟ้าลม 5 เมกะวตัต ์อีกทั้งบริษทัอยูร่ะหวา่งปรับปรุงการใชเ้ช้ือเพลิงขยะแทนถ่านหิน ซ่ึง
เม่ือโครงการแล้วเสร็จในปี 2568  จะส่งผลให้เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดสีเขียวทั้งหมด และจะท าให้
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าลดลง  

นอกจากน้ีบริษทัอยูร่ะหว่างการพฒันาโครงการเมืองตน้แบบอุตสาหกรรมกา้วหนา้แห่งอนาคต ท่ี
อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงประกอบดว้ย 
1. ท่าเรือน ้าลึก และ ศูนยก์ารขนส่งและกระจายสินคา้  
2. อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงสะอาด เช่น LNG, พลงังานแสงอาทิตย ์และ พลงังานลม  
3. ธุรกิจ S-Curve ไดแ้ก่ 
 - กลุ่มธุรกิจพลงังาน เช่น ธุรกิจประกอบแผงโซลาร์ (Solar Panel), ธุรกิจประกอบกงัหนัลม (Wind 

Turbine)  และ ธุรกิจ Battery  
 - กลุ่มธุรกิจ Advanced Electronics เช่น ธุรกิจผลิตช้ินส่วนรถไฟ เรือ และ เคร่ืองบิน 
 - กลุ่มธุรกิจ Biotechnology เช่น DDS, DNA sequencing, gene therapy, biomedical devices 
 - กลุ่มธุรกิจการเกษตรและ แปรรูปผลิตภณัฑก์ารเกษตร 
4. เมืองอจัฉริยะ (Smart city) พร้อมระบบอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั 

ซ่ึงโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต นั้น ปัจจุบนัอยู่ในขั้นตอนการท า 
Strategic Environment Assessment (SEA) โดยหากโครงการน้ีสามารถเกิดข้ึนมาได ้นอกจากจะสร้างก าไร
ให้แก่ กลุ่มบริษทั TPIPL แลว้ ยงัสามารถสร้างงานไดม้ากกวา่ 100,000 ต าแหน่ง ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มมูลค่า
ใหก้บัเศรษฐกิจอยา่งมหาศาล อีกทั้งยงัช่วยคล่ีคลายเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใตล้งไดไ้ม่มากก็นอ้ย 
 

ประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส  รายงานในส่วนของ
รายงานความย ัง่ยืน และการเขา้ไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริษทัฯต่อสังคมหรือ ESG ให้ท่ี
ประชุมทราบ ซ่ึงนางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ไดร้ายงานเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ดงัต่อไปน้ี 

 

ในปี 2565 ท่ีผา่นมา กลุ่มทีพีไอโพลีน มุ่งสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เพื่อสร้างสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการ ท่ีเรียกวา่ Bio-Circular-Green Economy ( BCG ) มาใช้
ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุุณค่า เพื่อลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และลดกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัเป็นหน่ึงในองคก์รชั้นน าท่ีให้ความส าคญักบัการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
บนพื้นฐานการดูแลก ากบักิจการท่ีดี (Environmental, Social, Governance: หรือ ESG)  ทั้งน้ีเพื่อบริหาร
จดัการกิจการใหเ้กิดประโยชน์ต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งสมดุล   

 ESG ถือเป็นอีกหน่ึงตัวช้ีวัดที่จะท าให้นักลงทุนและสถาบันการเงินเห็นว่าบริษัทที่มี ESG จะมี
ความมั่นคงในการด าเนินธุรกิจ และน าเอาเร่ือง ESG มาเป็นเคร่ืองมือในการประกาศปล่อยกู้ ให้กับ
อุตสาหกรรมทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
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โดยในปี 2565  ดว้ยความมุ่งมัน่ในการขบัเคล่ือนธุรกิจสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน บริษทัไดรั้บรางวลั 

และการรับรองจากองคก์รท่ีเป็นท่ียอมรับในเร่ืองการส่งเสริมดา้นการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื ดงัน้ี 

1)   วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565  บริษทัไดรั้บคดัเลือกให้เป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีมีผลการด าเนินงานโดดเด่นดา้น
ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษทัวิถีย ัง่ยืนท่ีน่าลงทุน หรือ ESG 
Emerging List ปี 2565 โดยสถาบนัไทยพฒัน์  

2)    วนัท่ี 10 ตุลาคม 2565 บริษทัไดรั้บคดัเลือกให้อยูใ่นหุ้นย ัง่ยืน THSI (Thailand  Sustainability 
Investment) ประจ าปี 2565 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

3) วนัท่ี 27 ตุลาคม 2565 บริษทัไดรั้บผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจ าปี 2565 โดยสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ในระดบัดีมาก (Very Good) 

4)  วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2565 บริษทัไดรั้บรางวลัเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) ส าหรับการ
เปิดเผยขอ้มูลความย ัง่ยนืประจ าปี 2565 จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

 
และรางวลัอ่ืนๆจากองค์กรช้ันน าในประเทศและต่างประเทศ 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัให้การสนับสนุนงบประมาณ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อรวมพลัง
ช่วยเหลือ สังคม ชุมชน พนักงาน ในทุกๆด้าน โดยบริษทัฯ ได้จัดเตรียมวีดีทัศน์ให้ผูถื้อหุ้นได้รับชม
ดงัต่อไปน้ี  ขอเรียนเชิญรับชมวดีีทศัน์ (ท่ีประชุมเปิดวดีีทศัน์ ภาพรวมกิจกรรมของบริษทั) 

 
จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 

มติทีป่ระชุม :   ท่ีประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจ าปี 2565 
 
วาระที ่3  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 

 
 นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รอบปี 2565 ตามท่ีไดจ้ดัพิมพไ์วใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565(แบบ 56-1 One 
Report) ตามรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว  และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 
              นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่  ในรอบปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบโดยท าการสอบทาน และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  สอบ
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ทานเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน  ตลอดจนสอบทานการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเร่ืองท่ีมีความส าคญัอ่ืน (อาทิเช่น หลกั ESG ตามรายงานความย ัง่ยนืปี 2565 เป็นตน้) โดยในรอบปี 2565 
ไดจ้ดัใหมี้การประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง ในการปฏิบติัหนา้ท่ีสรุปได ้ดงัน้ี 
 

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
บริษทั(รวมถึงบริษทัในเครือ) มีการด าเนินงานโดยยดึหลกัการคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 

และการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื ท่ีใหค้วามส าคญัดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี ตามแนวคิดและปรัชญาของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยบริษทัมีการก าหนดนโยบาย 
มีการจดัท าแนวทางการปฏิบติังานท่ีตระหนกัถึงระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และบริษทัไดน้ าหลกั
อิทธิบาท 4 หนทางสู่ความส าเร็จ และความมุ่งมัน่ในการสร้างความสุขท่ีสมดุลพร้อมคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน
อยา่งย ัง่ยนืตามหลกัพรหมวิหาร 4  รวมทั้งหลกัอริยสัจ 4 ท่ีเป็นอริยธรรมสู่การพน้ทุกขต์ามหลกัค าสอนของ
สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจา้ และจรรยาบรรณทีพีไอ โพลีน (Code of Conduct) มาใชเ้พื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน โดยค านึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย นบัตั้งแต่หน่วยงานราชการ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ คู่สัญญา ในส่วนของพนกังานมีการพฒันา
ส่งเสริมการเรียนรู้ในลกัษณะองคก์รแห่งการเรียนรู้อนัส่งผลใหบ้ริษทัพฒันาไปอยา่งมัน่คงในระยะยาว จาก
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีท่ีผา่นมา บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตร้ะบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  อนั
ส่งผลใหส้ามารถป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ลดความเส่ียงจากการ
ด าเนินงาน ช่วยใหง้บการเงินและรายงานของบริษทัถูกตอ้ง เช่ือถือได ้รวมทั้งสามารถปกป้องคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นของบริษทัและเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นดว้ย โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูด้  าเนินการให้
ความเช่ือมัน่ตามแผนงานประจ าปีท่ีมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัแผนดงักล่าว 

 

2. การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน 
งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการท่ี

ตอ้งเปิดเผยต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการท่ีส าคญัในงบการเงินรวม
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินรอบปีบญัชี 2565 รวมทั้งไดป้ระชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัเพื่อแลกเปล่ียนความเห็นต่องบการเงินอยา่งอิสระโดยไม่มีฝ่ายจดัการ ใน
ประเด็นขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เห็น
วา่บริษทัฯมีการจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยา่งเพียงพอและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีสภาวชิาชีพบญัชีก าหนดไว ้อนัเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผู ้
ลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายแลว้ 
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3.การสอบทานการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบทานการปฏิบติัตามระเบียบ ค าสั่ง ขอ้บงัคบัของกฎหมาย 

และของหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัมีระบบป้องกนัการใชข้อ้มูล
ภายในในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีการก าหนดขอ้หา้มและบทลงโทษไวใ้นขอ้บงัคบัของพนกังานโดยมีโทษ
ถึงขั้นเลิกจา้ง มีการก ากบัดูแลใหผู้บ้ริหารของบริษทัจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย นอกจากน้ียงัใหค้วามส าคญักบัหนา้ท่ีตามกฎหมายในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลของ
บริษทัในรายงานทางการเงิน รายการระหวา่งกนั และรายงานต่างๆใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้
และทนักาล 

 

4. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 
บริษทัมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นประธานและมี

ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรรมการ ท าหนา้ท่ีพิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความ
เส่ียง แผนการจดัการความเส่ียง ทบทวนความเส่ียงและติดตามการบริหารความเส่ียง โดยมีฝ่ายบริหารความ
เส่ียงเป็นผูรั้บผิดชอบจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง ด าเนินการและสนบัสนุนการบริหารความเส่ียงทัว่
ทั้งองคก์ร โดยบริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัความเส่ียงทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเส่ียงอนัอาจเกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
สมยัใหม่(IT SECURITY) ความเส่ียงทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจากเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเกิดโรคระบาด COVID-19 เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัโดยคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงและทุกหน่วยงานในองคก์รไดมี้การสังเกตการณ์สภาพแวดลอ้มต่างๆท่ี
เปล่ียนแปลงไปและพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบกบัการด าเนินงานของบริษทัมาอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยไดก้ าหนดมาตรการท่ีจะตอบสนองต่อความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดจ้ากการประชุม
ผูบ้ริหารทุกสัปดาห์ และมีการก าหนดไวใ้นแผนงานประจ าปี 

 

5. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต 
บริษทัโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดมี้การประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

ท่ีก าหนดแนวทางใหพ้นกังานของบริษทัทุกระดบัตระหนกัและมีส่วนร่วมในการป้องกนัและต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชนัในองคก์รทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งมีการก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้
ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งจากผูร้้องทุกขภ์ายในและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียภายนอกองคก์ร โดยบริษทัมีการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียนและเร่ืองท่ีร้องเรียนจะถือเป็น
ความลบั ทั้งระหวา่งและภายหลงัการสอบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้เสร็จ หากผูถู้กร้องเรียนไดก้ระท าผดิจริง 
บริษทัไดมี้การลงโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษทัฯก าหนด และหากการกระท าผิดนั้นเป็นการกระท าท่ีผดิ
กฎหมาย ผูก้ระท าผดิตอ้งถูกฟ้องร้องด าเนินคดีและไดรั้บโทษทางกฎหมายดว้ย 
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6. การสอบทานรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษทัไดจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั (Code of Conduct) ใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ

พนกังานทุกระดบัและทุกคนไดรั้บทราบและเสริมสร้างใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร ท่ีให้ความส าคญักบัการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ขดักบัการมีส่วนไดเ้สีย และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั เพื่อใหอ้งคก์รไดรั้บ
ประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินธุรกิจท่ีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบ
ทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากรายงานของกรรมการท่ี
เก่ียวขอ้ง พบวา่รายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล ไม่ท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ และมีการเปิดเผยให้
หน่วยงานก ากบัดูแลรับทราบอยา่งถูกตอ้งในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

7. การพจิารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2566 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้สนอตวัเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทั และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบ
บญัชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ในการพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวธญัลกัษณ์ เกตุแกว้ ทะเบียนเลขท่ี 8179 หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรม
สถิตย ์ทะเบียนเลขท่ี 4195 หรือนายณัฐพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ทะเบียนเลขท่ี 8829 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2566 และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 
ของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นจ านวนเงิน 5,980,000 บาท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ ในปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษทั รวมทั้ง
ผูบ้ริหารของบริษทัใหค้วามส าคญักบัการบริหารงานตามหลกัการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืดว้ยบรรษทัภิบาล
ท่ีดี มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร
เยีย่งมืออาชีพ โดยบริษทัมีการพฒันาระบบคุณภาพของผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานสากล มีการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการช่วยเหลือเก้ีอกูลสังคมและดูแลใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัท า
รายงานทางการเงินเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ 
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดรั้บการจดัการท่ีสมเหตุผลไม่เสียหายต่อกิจการ มีระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ ไม่ปรากฎขอ้บกพร่องอนัเป็นสาระส าคญั 

 
จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 

มติทีป่ระชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าว 
 
วาระที ่4   พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2565  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2565 
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 นายขนัธ์ชัย  วิจกัขณะ ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน
ประจ าปี 2565 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ 
และไดม้อบหมายให ้นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 

              นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2565  ส้ินสุดวนัท่ี  31  
ธนัวาคม  2565  ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีจากบริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบญัชี จ  ากดั  และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  แลว้ ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให ้นางนฤมล  ฉตัรตะวนั รอง
ผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชี เป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

นางนฤมล ฉตัรตะวนั ไดช้ี้แจงรายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมของบริษทั ประจ าปี 2565  มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 / 
One Report)  ตามรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

สรุปรายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญในปี 2565 
         หน่วย : ล้านบาท 

 2564 2565 เพิ่มข้ึน % 

สินทรัพยร์วม 135,714 144,500 8,786 6.47 
หน้ีสินรวม 78,152 81,685 3,533 4.52 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 57,562 62,814 5,252 9.12 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้(บาท) 3.01 3.32 0.31 10.30 

รายไดจ้ากการขายรวม 38,920 48,133 9,213 23.67 

รายไดร้วม 41,279 50,963 9,684 23.46 

ตน้ทุนขาย 26,391 35,277 8,886 33.67 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารและตน้ทุน 
ในการจดัจ าหน่าย 

 
5,394 

 
5,763 

 
369 

 
6.84 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน 
ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (Ebitda) 

12,641 13,371 730 5.77 
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ก าไรส าหรับปี 6,918 7,845 927 13.40 

ก าไรต่อหุน้(บาท) 0.297 0.370 0.073 24.58 

 
จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  :   ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2565 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2565  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 -  เห็นดว้ย 13,083,585,460 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - งดออกเสียง 6,547,900 เสียง  
                - บตัรเสีย 0 เสียง 
 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 
 

  นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่
อาวุโส  เป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม 

 

  นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2565 เป็นก าไรสุทธิ 7,007,607,313.21 บาท (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยกรณีบริษทัมีผล
การด าเนินงานเป็นก าไรสุทธิ  บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฏหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองจะมีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นั้น  

ดงันั้นบริษทัจึงจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 350,380,365.66 บาท รวมเป็น
1,559,672,773.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.62 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ส้ินปี 2565 บริษทัมีก าไรสะสมท่ียงั
ไม่ไดจ้ดัสรร จ านวน 22,681,162,882.06 บาท  

 
บริษทัฯ จึงเรียนเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 

0.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 1,893,523,500 บาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ส าหรับ
ผลการด าเนินงานจนถึงส้ินสุดไตรมาส 2 ปี 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท จ านวนรวม 568,057,050 บาท 
จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายอีกหุน้ละ 0.07 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 1,325,466,450 บาท โดยจ่ายจาก
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ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทั ณ ส้ินปี 2565  ซ่ึงก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลใน
วนัท่ี 9 มีนาคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2566 

ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท ดงักล่าว เป็นการจ่ายจากก าไร ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
1. เงินปันผล จ านวน 0.05 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัรา

ร้อยละ 30 ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้
2. เงินปันผล จ านวน 0.02 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัรา

ร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้
            ส าหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 

 
จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดท่ี
เสนอ   ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 -  เห็นดว้ย 13,090,115,360 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - งดออกเสียง 18,000 เสียง  
                - บตัรเสีย 0 เสียง 
 
วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 
 
 นายขนัธ์ชัย  วิจกัขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  น าเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2566 
 

นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์  ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการของบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบ
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นส านกังาน
สอบบญัชี และมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 ดงัน้ี 
             1. อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2566 ไดแ้ก่ 

   - นางสาวธญัลกัษณ์ เกตุแกว้    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8179 หรือ 
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   - นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4195 หรือ  
   - นายณฐัพงศ ์ ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8829   
โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของ

บริษทัฯ 
 2. อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2566 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แลว้) เป็นจ านวน
เงิน 5,980,000 บาท (ค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 เป็นเงิน 5,680,000 บาท) ซ่ึงเพิ่มจากปี 2565 
จ านวน 300,000 บาท (หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.28) ซ่ึงเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีเพิ่มข้ึนของปี 2566  ทั้งน้ี ไม่รวม
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าล่วงเวลา  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการจดัท างบการเงิน ค่าบริการ
ตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน  เป็นตน้  
            โดยบริษทัท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์
หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวธญัลกัษณ์ เกตุแกว้    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 8179 หรือ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4195  หรือ นายณัฐพงศ ์ 
ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียนเลขท่ี 8829  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2566  โดยก าหนดค่าสอบบญัชี (รวมค่าตรวจสอบ
ระบบ IT แลว้) เป็นเงินจ านวน 5,980,000 บาท ทั้งน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่า
ล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการจดัท างบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริม
การลงทุน เป็นตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -  เห็นดว้ย 13,089,963,360 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย 145,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - งดออกเสียง 25,000 เสียง  
                - บตัรเสีย 0 เสียง 
 

วาระที ่7  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ    จงพิทกัษรั์ตน์ เลขานุการบริษทั  
เป็นผูแ้ถลงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
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            นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษ์รัตน์  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า  ในปี 2566 น้ี มีกรรมการท่ีครบรอบออกตาม
วาระจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

1.  นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร 
2.  นายพิเศษ  เอ่ียมสกุลรัตน์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3.  นายทวชิ  เตชะนาวากุล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4.  นายภากร  เล่ียวไพรัตน์  กรรมการบริหาร 
5.  นายวรัิช  ฉตัรดรงค ์   กรรมการ 

         โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดงักล่าวมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกรรมการ ของบริษทัฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระ
หน่ึง 

ซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทฯ ยกเวน้ผูมี้ส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการท่ี
ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า กรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 
ท่านดงักล่าว มีพื้นฐานและความเช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมี
คุณสมบติัเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบกบัในระหว่างท่ีปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอยู่เดิมไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ และบงัเกิดผลดีต่อบริษทัฯ ตลอดมาซ่ึงประวติัและ
ผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 
 จึงใคร่ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลบัเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง และมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ 
เหมือนเดิมทุกประการ 
 
มติทีป่ระชุม  :   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหน่ึงและมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดงัน้ี 

1.  นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร 
2.  นายพิเศษ  เอ่ียมสกุลรัตน์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3.  นายทวชิ  เตชะนาวากุล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4.  นายภากร  เล่ียวไพรัตน์  กรรมการบริหาร 
5.  นายวรัิช  ฉตัรดรงค ์   กรรมการ 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 



22 

 

 -  เห็นดว้ย 12,650,750,346 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 96.6434 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - ไม่เห็นดว้ย 439,383,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.3566 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 - งดออกเสียง 0 เสียง  
                - บตัรเสีย 0 เสียง 
 
วาระท่ี 8  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 
 
              นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ  ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์ เลขานุการบริษทั  เป็น
ผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 
 
            นายนิติสิทธ์ิ จงพิทกัษรั์ตน์ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2553 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2553 ไดมี้มติอนุมติัหลกัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ 
โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยถือหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกบับริษทั
มหาชนจ ากดั ในตลาดหลกัทรัพยถื์อปฏิบติั  โดยเปรียบเทียบและอา้งอิงกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัและ
ขนาดใกลเ้คียงและค านึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษทัฯ เป็นส าคญั ทั้งน้ี เพื่อเป็นการตอบแทนผล
การปฏิบติัหนา้ท่ี สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลากรท่ีมีคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการของบริษทัฯ โดยให้มีผลตั้งแต่เดือน
มกราคม 2553 เป็นตน้ไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  และเพื่อเป็นการปฏิบติั
ใหเ้ป็นตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงส่งเสริมใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ 
ควรรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบเป็นประจ าทุกปีนั้น 
 
              บริษทัฯ ใคร่ขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบวา่ ส าหรับค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ 
จ านวน 15  ท่าน ไดรั้บในปี 2565   ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนสัรวมเป็นเงินทั้งส้ิน
จ านวน 33,330,652  บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ  0.08  ของรายไดร้วมของบริษทัฯ (รายไดร้วมของบริษทัฯ 
ปี 2565 มีจ านวน  40,106,625,751.67  บาท)  รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี 2565(แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนงัสือ
เชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้   
 
มติทีป่ระชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบการรายงานดงักล่าว 
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 วาระที ่9   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
                -ไม่มี- 
 
               ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมซกัถาม  
 
ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี ้

 
 -คุณปิยะพงษ์  ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง  
 1) ถามเก่ียวกบัวาระท่ี 2 วา่ โรงงานปูนทีพีไอ ไดจ้ดัการฝุ่ น PM.2.5 อยา่งไรบา้งครับ   
              2) ถามว่า จากสถานะการณ์เงินเฟ้อท่ีประเทศลาว ท าให้ค่าครองชีพสูงเพิ่มข้ึน บริษทัไดรั้บผลกระทบ
อยา่งไร 
 นายประชัย  เลีย่วไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ตอบวา่  
              1) บริษัทฯได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรม  และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยเคร่งครัด ไม่เคยมีปัญหาเร่ืองพีเอม็ 2.5  
 2) เร่ืองสถานะการณ์เงินเฟ้อ ทางบริษทัฯ ก็ท าตามสถานะการณ์ โดยปีท่ีแลว้เม่ือเงินเฟ้อสูง บริษทัฯก็ปรับ
ราคาสินคา้สูงข้ึน   เป็นไปตามสถานะการณ์ของตลาด   บริษทัฯ จึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากเร่ืองน้ี ก าไรก็ไม่ได้
ลดลง แต่ปีท่ีแลว้กก็ลบัไดก้ าไรสูงข้ึนกวา่ปีก่อนเพราะวา่ปรับตวัทนักบัสถานะการณ์   
 
 -คุณรุจิรา สกลวจิิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง   
 3)  ถามวา่  เหตุใดผลการด าเนินงานของ ไตรมาสท่ี 4 จึงลดลงไปมาก   
              4)  และถามว่า แนวโน้มธุรกิจ EVA เป็นอย่างไร ปัจจุบนับริษทัมีมาร์เก็ตแชร์ท่ีก่ีเปอร์เซ็นต์  คู่แข่งเป็น
ใครบา้ง 
              นายประชัย  เลีย่วไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  ตอบวา่  
              3) อนัน้ีก็เป็นไปตามสถานะการณ์ของโลก เพราะตอนตน้ปีสินคา้ข้ึนราคาไปมาก พอตอนปลายปี Q4 
ราคาสินคา้ลดลง ก็มีการกระทบกระเทือนกนับา้ง ก็ข้ึนๆลงๆ   
             4)  คือ 100 เปอร์เซ็นต ์เพราะวา่ไม่มีคู่แข่ง  ในประเทศไทยไม่มีคู่แข่ง แต่วา่อาจจะมีอิมพอร์ตเขา้มาจาก
ทางเกาหลีบา้ง ซ่ึงก็ไม่ใช่ประเด็นส าคญัมาก    EVA มีก าไรดีเพราะวา่พฒันาสินคา้ไปจนถึงจุดท่ีวา่เม็ดพลาสติก
ของเราดีท่ีสุดแห่งหน่ึง  คิดวา่ในโลกน้ีก็มีไม่ก่ีประเทศท่ีสามารถสู้เม็ดพลาสติกของเราได ้ ทั้งเร่ืองความสะอาด 
และการตอบสนองความตอ้งการของตลาดฯ เพราะฉะนั้นการขาย EVA ของเราจึงไม่เคยมีปัญหา   ในอนาคต
ขา้งหน้าเราก็ยงัคงพฒันาเม็ดพลาสติก EVA ของเราไปเร่ือยๆ ขณะน้ีเราคิดว่าของเราเป็นระดบัโลก  และปูนซิ
เมนตข์องเราก็เป็นระดบัโลกเช่นกนั  เราเป็นบริษทัปูนซิเมนตแ์ห่งเดียวในโลกท่ีสามารถใชข้ยะมาเป็นวตัถุดิบได้
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ถึง 25 เปอร์เซ็นต ์หรือมากกวา่   และต่อไปเราก าลงัพฒันาให้ปูนซิเมนตดู์ดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากข้ึนอีก   
เพราะฉะนั้นในขณะน้ีเราจึงสามารถพูดดว้ยความภูมิใจไดว้า่บริษทัเราท าใหส่ิ้งแวดลอ้มดีข้ึน  และขณะเดียวกนัท า
ใหบ้า้นเมืองสะอาดข้ึน ไม่ตอ้งไปท าขยะฝังกลบ  ต่อไปอนาคตของเราก็คิดวา่ทีพีไอจะไปไดดี้มาก     ส่วนเร่ืองคดี
เหมืองนั้น คิดวา่ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะวา่ประทานบตัรท่ีฟ้องร้องกนัก็หมดอายุไปแลว้  และประทานบตัร
ก็ยงัเหลือแร่หินท่ีคืนให้รัฐอีกเยอะ  เพราะฉะนั้นการท่ีมากล่าวหาว่าบริษทัน าแร่ของรัฐไปใช้จึงไม่ถูกต้อง 
เพราะว่าบริษทัฯ ไดรั้บประทานบตัรใหม่ และเม่ือหมดประทานบตัรเก่าแลว้ยงัมีแร่เหลือคืนไปให้รัฐไปจ านวน
มาก 
          
 - คุณอรุณรัตน์  ชูชัยรุ่งเลศิ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง   
              5)  ถามวา่  งบดุลของบริษทัฯมีการตั้งเผื่อค่าปรับท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฟ้องร้อง
ไวห้รือยงั 
 นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  มอบหมายให้นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รอง
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสสายบญัชีและการเงิน  เป็นผูต้อบค าถาม 
 5) นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  ตอบว่า  เขา้ใจวา่เป็นค าถามเก่ียวกบัเร่ืองคดีเหมืองแร่  ปัจจุบนับริษทัฯ
ยงัไม่ไดต้ั้งส ารองค่าใชจ่้ายตรงน้ีเพราะวา่ เน่ืองจากคดียงัไม่ถึงท่ีสุด ซ่ึงบริษทัฯ จะรอให้คดีถึงท่ีสุดก่อน บริษทัฯ 
เช่ือมัน่วา่บริษทัฯ ไม่ไดก้ระท าผดิตามฟ้อง เพราะฉะนั้นจึงยงัไม่ไดต้ั้งส ารองเงินตรงน้ีไว ้
  
 - คุณทวศัีกดิ์  ชนะป่าโมก  ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง  
              6)  ถามว่าในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ระบุว่ามีส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 (แบบ 56-1) ผูถื้อหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารผา่นรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR CODE)  แต่เปิดดูแลว้ไม่เห็นส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
             7)  ผูถื้อหุน้ถามต่อวา่เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะของบการเงินและรายงานผูส้อบในรูปแบบกระดาษ เน่ืองจาก
ดูผา่น QR ไม่สะดวกและเสียสายตา 
 นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   มอบหมายให้ นายนิติสิทธ์ิ จงพิทักษ์รัตน์  
เลขานุการบริษทั เป็นผูต้อบค าถาม   
              นายนิติสิทธ์ิ จงพทิกัษ์รัตน์  เป็นผูต้อบค าถามวา่  
               6) โดยปกติคิวอาร์โค๊ด  เราจะสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากทั้งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นเอกสาร
แนบ และผูถื้อหุน้หลายรายก็เปิดได ้
 7)  เน่ืองจากในปัจจุบนัทางหน่วยงานตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สนบัสนุนให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยร่วม
รณรงคเ์พื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยการลดจ านวนการใชก้ระดาษในส านกังานแบบไร้กระดาษ (paperless)   ท าให้
บริษทัฯ ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความจ าเป็นตอ้งยดึถือเป็นแนวปฏิบติัตาม 
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 - นางสาวศุภางค์พชิญ์  ยนิดี  ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  ถามวา่  
              8)  ปัจจุบนั TPIPL มีบริษทัลูกคือ TPI CONCRETE ซ่ึงประมาณ 10 ปีท่ีแลว้ TPIPL ถือหุ้นใหญ่ท่ีสุดใน
บริษทั อุตสาหกรรมเหล็กกลา้ไทย จ ากดั (มหาชน) หรือเรียกช่ือยอ่วา่ TSSI มี asset เดิมท่ีไม่ไดติ้ดการจดจ านอง
กบัเจา้หน้ี มีมูลค่าสูงกว่า 300 ล้านบาท ยงัเหลือคา้งท่ี TSSI  แต่ทรัพยสิ์นน้ี ยงัไม่ได้กอบกูก้ลบัมาให้กบั TSSI  
ปัจจุบนั หุ้นของ TSSI ท่ีถือโดย TPIPL มีถึงประมาณ 30%  ไดถู้กโอนไปให้ TPI คอนกรีต ซ่ึงเป็นบริษทัลูกแลว้
นั้น  เน่ืองจากเวลาผา่นมาร่วม 10 ปีแลว้  ทางคณะกรรมการTPIPL จะมีแนวทางด าเนินการอยา่งไร กบั asset เดิม
น้ี เพื่อแจง้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบ 
  นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  มอบหมายให้ นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รอง
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสสายบญัชีและการเงิน  และนายธงชยั กอบรรณสิริ ทนายความและท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูต้อบ
ค าถามดงักล่าว 
   8)  นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ ตอบวา่ ปัจจุบนั เงินลงทุนใน TSSI  ทางกลุ่มบริษทั TPIPL ลงบญัชีเงิน
ลงทุนใน TSSI ในทางบญัชีเป็นศูนยไ์ปแลว้ ตามหลกัการทางบญัชีวา่ดว้ยความระมดัระวงั  ส่วนท่ีไดก้ลบัมา ถา้
ไดเ้ป็นบวก ก็จะเป็นประโยชน์กบังบการเงินของบริษทัฯ ในอนาคต   ส่วนมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ และเป็น Free 
asset  ซ่ึงไม่ติดจ านอง หลกัการคือตอ้งน าไปประเมิน   ผูถื้อหุ้นในส่วนน้ี 30%  หากมีมูลค่าเหลือคืน ทางกลุ่มก็มี
สิทธิ 
 นายธงชัย กอบรรณสิริ ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ตอบเพิ่มเติมว่า  ทางท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ 
TSSI  ก็ก าลงัจะจดัการประชุมฯ เพื่อมีมติว่าจะด าเนินการอย่างไรกบัทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่หรือเหลืออยู่ตวัน้ี  ซ่ึง
เบ้ืองตน้อาจจะส่งบริษทัภายนอกเขา้ไปประเมินราคาแล้วเอามาพิจารณากนัอีกคร้ังว่ามูลค่าทรัพยสิ์นนั้นเป็น
เท่าไหร่ และจะด าเนินการต่อไปอยา่งไร  สรุปก็คือตอ้งให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ TSSI มีมติวา่จะด าเนินการต่อไป 
อยา่งไร 
 

  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลา
มาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีและขอปิดการประชุม 
 

ปิดการประชุมเวลา  16.45  นาฬิกา 
 
                                                                             

                 ลงช่ือ         ขันธ์ชัย  วจัิกขณะ                 ประธานทีป่ระชุม 
                                                                       (นายขันธ์ชัย  วจัิกขณะ) 
  

                 ลงช่ือ    นิติสิทธ์ิ  จงพทิกัษ์รัตน์              เลขานุการบริษัท 
                                                                     (นายนิติสิทธ์ิ  จงพทิกัษ์รัตน์) 
  


